

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 1992/UBND-TH ngày 16/6/2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa.

Sau khi rà soát những nội dung đã hứa tại kỳ họp thứ 8 (cuối năm 2022) theo Công văn số 188/HĐND ngày 15/6/2023. Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tình hình thực hiện những vấn đề đã hứa có liên quan đến Ban như sau:

I. Tại mục A.I.3.a.cử tri Nguyễn Tấn Lợi, tổ 3, khu 4: UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan khảo sát, có giải pháp khắc phục hoặc sửa chữa tuyến đường giao thông nông thôn ngay dốc Cùi Chỏ (thuộc xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập) nhằm phục vụ đi lại của các hộ dân.

Trả lời:

Qua xem xét đơn của ông Nguyễn Tấn Lợi và tổ chức kiểm tra hiện trường, tuyến đường giao thông nông thôn ngay dốc Cùi Chỏ theo kiến nghị của ông Nguyễn Tấn Lợi thuộc địa bàn phường Thác Mơ, thị xã Phước Long. Hiện trạng tuyến đường là đường đất rộng khoảng 2,5m. Đoạn đầu tuyến đường giao thông trên thuộc phạm vi thi công mái taluy của dự án Nâng cấp ĐT.741 đoạn từ cầu Thác Mệ đến Quốc lộ 14C do Ban QLDA ĐTXD tỉnh làm chủ đầu tư, hiện nay mái taluy này đã thi công xong. Trong quá trình thi công mái taluy, có một ít lượng đất do mưa xói làm tràn xuống phần đường nên có gây khó khăn trong đi lại của khoảng 08 hộ dân trong khu vực. Thời gian qua, theo kiến nghị của hộ dân, Ban QLDA ĐTXD tỉnh đã phối hợp đơn vị thi công dự án thực hiện ban gạt, dọn dẹp đất tạo bằng phẳng, cơ bản khắc phục để tạo điều kiện đi lại cho bà con khu vực được thuận lợi.

II. Tại mục A.I.4.d: Ban QLDA ĐTXD tỉnh sẽ rà soát và báo cáo cấp thẩm quyền để xem xét, cho ý kiến chỉ đạo thực hiện việc xây dựng khu tái định cư dự án đập thủy lợi Phước Hoà.

Trả lời:

Hợp phần bồi thường dự án Thủy lợi Phước Hoà có 2 khu tái định cư: Khu tái định 10ha và khu tái định cư 80ha tại xã Nha Bích, thị xã Chơn Thành. Hai khu tái định cư này đã được đầu tư xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng từ năm 2010 gồm các hạng mục như đường giao thông, đường điện trung,



hạ thế và trạm biến áp, hệ thống cấp nước sinh hoạt.

Ngày 14/6/2023, Ban QLDA ĐTXD tỉnh đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Chơn Thành đi kiểm tra hiện trạng thực tế. Qua rà soát, các hạng mục công trình trải qua thời gian dài không được duy tu, sửa chữa nên đã xuống cấp. Mặt khác, từ lúc hoàn thành đưa vào sử dụng cho đến nay, có rất ít hộ dân chuyển đến sinh sống (khoảng 6 hộ dân).

Hiện nay, Ban QLDA ĐTXD tỉnh đang làm thủ tục bàn giao cơ sở hạ tầng hai khu tái định cư 10ha và 80ha về cho UBND huyện Chơn Thành quản lý. Căn cứ theo nhu cầu thực tế, đề nghị UBND huyện Chơn Thành sẽ có báo cáo đề xuất UBND tỉnh chủ trương nâng cấp, cải tạo các hạng mục nếu thấy phù hợp.

Trên là nội dung Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X. Kính gửi UBND tỉnh tổng hợp. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTHĐND;
- GD; các PGD;
- Lưu VT.

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
PHÒNG TƯ LỆNH QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Dương Hoàng Anh Toàn